

Số: 1037/TB-BGDĐT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2012

THÔNG BÁO

Kết luận của Thứ trưởng Trần Quang Quý tại cuộc họp về các nội dung liên quan đến cơ sở nhà đất số 23 Lê Thánh Tông thuộc Văn phòng Bộ

Ngày 10/10/2012, Thứ trưởng Trần Quang Quý chủ trì cuộc họp về các nội dung liên quan đến cơ sở nhà đất số 23 Lê Thánh Tông. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và một số đơn vị thuộc Văn phòng Bộ, lãnh đạo Khách sạn 23 Lê Thánh Tông và đại diện Vụ Tổ chức cán bộ. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Chánh Văn phòng Bộ, ý kiến của Giám đốc, Phó Giám đốc Khách sạn 23 Lê Thánh Tông và ý kiến của một số đại biểu trong cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quang Quý kết luận:

1. Trong những năm qua, tập thể lãnh đạo, công nhân viên chức của Khách sạn 23 Lê Thánh Tông (Khách sạn) đã có sự cố gắng cao trong việc nâng cấp, cải tạo, trang bị thiết bị phục vụ cho công việc kinh doanh và nhà công vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Đơn vị theo Quyết định số 8086/QĐ-BGDĐT ngày 21/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khách sạn đã có nhiều đóng góp với Bộ, Văn phòng Bộ. Tuy nhiên, do nhu cầu về diện tích làm việc cho các đơn vị thuộc Bộ còn gặp nhiều khó khăn nên việc chuyển đổi mục đích sử dụng của cơ sở nhà đất tại số 23 Lê Thánh Tông theo hướng không phục vụ nhà công vụ, không kinh doanh khách sạn, ăn uống, để sắp xếp làm trụ sở làm việc là cần thiết.

2. Giao Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu trình Bộ trưởng ban hành Quyết định thành lập tổ Công tác giải quyết việc chuyển đổi Khách sạn. Thành phần Tổ Công tác gồm 01 đồng chí lãnh đạo và 01 chuyên viên các đơn vị VP, TCCB, KHTC, CSVC, Công đoàn Cơ quan Bộ, Đảng ủy Văn phòng Bộ, và Khách sạn 23 Lê Thánh Tông. Tổ Công tác do đồng chí Chánh Văn phòng làm tổ trưởng. Tổ Công tác được chia thành 2 nhóm công tác.

Nhóm 1 (về tài chính và cơ sở vật chất) tập trung giải quyết các nội dung liên quan đến việc thẩm định về tình hình đầu tư, sửa chữa, nâng cấp và tài chính liên quan đến Khách sạn; kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan;

Nhóm 2 (về tổ chức nhân sự) tập trung giải quyết về việc sử dụng và chế độ, chính sách cho các cán bộ và nhân viên của Khách sạn sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động; kiến nghị các vấn đề liên quan.

Tổ Công tác xây dựng kế hoạch sử dụng Khách sạn sau khi chuyển đổi trên nguyên tắc không để xảy ra lãng phí cơ sở vật chất. Thời gian thành lập Tổ Công tác là trước ngày 05/11/2012; thời gian hoàn thành các nội dung công việc của Tổ Công tác và báo cáo kết quả đến Lãnh đạo Bộ vào cuối tháng 11 năm 2012.

Tổ công tác sớm xây dựng nội dung và lộ trình cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên để đảm bảo việc chuyển đổi mục đích sử dụng Khách sạn hoàn thành trong quý I năm 2013.

3. Giao Chánh Văn phòng Bộ có trách nhiệm chỉ đạo Khách sạn tổ chức cuộc họp với toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động của Khách sạn để thông báo, quán triệt chủ trương của Bộ về việc chuyển đổi hoạt động của Khách sạn. Thời hạn hoàn thành trước ngày 10 tháng 11 năm 2012.

Trên đây là kết luận của Thứ trưởng Trần Quang Quý tại buổi làm việc với Văn phòng Bộ về việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Khách sạn 23 Lê Thánh Tông. Văn phòng Bộ xin thông báo tới các đơn vị biết và triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Vụ TCCB, KHTC, Cục CSVC, VP, Công đoàn CQ Bộ, Đảng ủy VP (để th/h);
- Lưu VT, TH.

**TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phạm Mạnh Hùng

www.LuatVietnam.vn